

JJR-MC 69

10 ans déjà !

MONTREAL 2011

Thân mời tất cả các bạn của promotion 1969 Jean Jacques Rousseau và Marie Curie và đặc biệt là tất cả các bạn thân hữu từ các Promotions và Lycées Français khác, đến tham dự với nhóm JJR-MC 69 tại Montréal

Buổi gặp mặt thân hữu 2011

được tổ chức vào các ngày 5, 6 và 7 tháng 8 năm 2011 tại Montréal Canada.

Buổi gặp mặt này đánh dấu đệ thập chu niên, ngày mà các thân hữu JJR-MC 69 đã tìm lại với nhau năm 2001 và địa điểm gặp mặt năm xưa cũng ở tại Montréal.

Chương trình chính thức gồm có :

- Tối 05-08-2011 : Đêm gặp mặt Pré-Gala dành riêng cho Promo 69 tại nhà hàng l'Unik, 805 Décarie, Montréal
Chương trình văn nghệ phụ diễn sẽ do Trần Ngọc Phú (TC69) và Đoàn Thanh Tuyên (MC70) phụ trách.
Các Promo khác xin liên lạc với các bạn của Promo tại Montréal.
- Tối 06-08-2011 : Đêm Gala Chính Thức mở rộng cho tất cả các bạn hữu bốn phương. Giá vào cửa là 85\$/người.
Chương trình dạ vũ sẽ do ban nhạc Hoàng Nam (TC66) phụ trách với nhiều nam nữ nghệ sĩ khắp nơi, đặc biệt là những Nam Nữ nghệ sĩ của Promo 69
- Trưa 07-08-2011 : BBQ chia tay dành riêng cho Promo 69 sẽ được tổ chức tại nhà riêng của Nguyễn Anh Tuấn (TD69) và Cao Ánh Tuyết (TD69)

Ngoài ra trong ngày sẽ có những buổi sinh hoạt như : dạo phố Montréal, Golf, Tennis Chúng tôi sẽ thông báo sau.

Xin các bạn tham dự đông đủ và phổ biến bản tin này cho tất cả bạn hữu các Promo Khác

Thân Ái

Cao Ánh Tuyết (TD69)
Trưởng Ban tổ Chức Réunion 2011-Montréal



Thành phần BTC :

Cao Ánh Tuyết - Nguyễn Anh Tuấn - Lê Nguyên Khanh - Xuân Mai - Huỳnh Công Vi - Lê Văn Anh Dũng - Bùi Cẩm Huyền - Lê Văn Nam - Trần thị Thái An
Phùng Ngọc Xuân - Thái Bình Minh

Trưởng Ban Tổ Chức là Cao Ánh Tuyết.

Số tiền tham dự :

Trong phiếu ghi tên, chúng tôi có ghi số tiền tham dự cho mỗi sinh hoạt. Số tiền đó là Canadian Dollar.

Tuy nhiên một số bạn các nơi khác cũng có biên thư hỏi là trả tiền bằng Euro hay US dollar được không.

Các bạn có thể gửi cho bọn này theo tableau sau đây :

a- Act Pré-gala : 25 CAN\$ hoặc 27 US\$ hoặc 20 Euros
b- Act Gala : 85 CAN\$ hoặc 90 US\$ hoặc 70 Euros
c- Act Brunch : 10 CAN\$ hoặc 10 US\$ hoặc 8 Euros

Điều quan trọng nhất là khi ghi tên các bạn nhớ điền cái phiếu ghi tên dùm nhen, để cho bọn này ghi vô sổ cho đúng.

BTC không nhận **Paypal** nhen.

Hotel và mướn xe tại Montreal :

Vì tháng 8 vẫn còn High Season cho nên các hotel ở đây chỉ chấp nhận giá đặc biệt nếu mình giữ ít nhất 50 phòng !

Xin các bạn vào www.priceline.com để kiểm phòng cho rě. Nên chọn phòng trong vùng downtown area, nhất là đối với các bạn không có dự định mướn xe hơi. Downtown đến các chỗ Pré-gala hay Gala cũng gần. Đối với các bạn mướn xe, nhớ kiểm những hotel có parking free cho tiện. Giá public parking tại downtown có thể lên đến 20 \$/ngày. Các bạn nào có GPS, nhớ đem theo để tìm đường cho dễ.

Vé máy bay đến từ Mỹ :

Hiện tại vé máy bay đến từ Mỹ rất là mắc (độ 600\$ round trip). Các bạn có thể mua vé đến Plattsburg (nằm tại NewYork state. Cách Montreal 60 miles – Airport code PBG), như vậy có nhiều hãng hàng không Mỹ bán vé Round trip đến Plattsburg chỉ có 175\$. Từ đó mướn xe lái lên Montreal chỉ mất thêm một tiếng đồng hồ, nhưng các bạn sẽ SAVE nhiều nếu đi 2 hoặc 4 người.

Muốn mua vé đi thẳng Montréal thì Airport code là YUL (Montreal Trudeau Intl Airport)

Cell phone :

Khi ghi tên với Ng. Anh Tuấn, các bạn nhớ cho Tuấn số Cell Phone của mình để tiện việc liên lạc.

Gần ngày đến, bọn này sẽ thông báo cho các bạn biết những số Cell phone cần thiết để liên lạc với BTC

Thân ái